

**Nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, Công đoàn đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang tổ chức buổi họp mặt Ngày hội thiếu nhi cho các cháu thiếu nhi là con, em của viên chức, người lao động toàn bệnh viện vào chiều thứ Sáu, ngày 31 tháng 5 năm 2024.**

Tham dự buổi họp mặt có đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên và 60 cháu thiếu nhi cùng ba, mẹ của các cháu là viên chức, người lao động của bệnh viện.



*Ông Trần Khắc Ân (Phó chủ tịch CĐCS bệnh viện) phát biểu khai mạc*

Sau phần phát biểu khai mạc của ông Trần Khắc Ân, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở bệnh viện, đại diện Đảng ủy, Ban giám đốc, Ban Chấp hành công đoàn, Đoàn Thanh niên bệnh viện đã chúc mừng các cháu thiếu nhi, chia sẻ và động viên các cháu cố gắng học tập đạt kết quả tốt, vâng lời cha mẹ, thầy cô để trở thành con ngoan, trò giỏi.



*Chú hề nhí biểu diễn ảo thuật*



*Các cháu tham gia thi tô màu*

Buổi họp mặt Ngày hội Thiếu nhi 01/6 năm nay đã diễn ra trong không khí vui tươi, nhộn nhịp và ấm áp, với nhiều tiết mục văn nghệ múa, hát, ảo thuật của các chú hề nhí vui nhộn. Các cháu thiếu nhi có mặt trong ngày hội đã hăng hái tham gia các trò chơi vận động, đố vui có thưởng... với sự dẫn dắt chương trình của lực lượng đoàn viên thanh niên bệnh viện. Nhân dịp này, Công đoàn và Đoàn Thanh niên bệnh viện cũng tổ chức cuộc thi tô màu tranh cho các cháu thiếu nhi và trao giải thưởng cho các cháu đạt giải tô màu đẹp.



*Các cháu nhận phần thưởng sau khi tham gia các trò chơi*

Kết thúc buổi họp mặt, các cháu thiếu nhi cũng như cha mẹ các cháu đều rất vui vẻ, phấn khích với các hoạt động chương trình, đồng thời mong muốn bệnh viện sẽ tiếp tục tổ chức những hoạt động vui tươi và ý nghĩa như vậy trong thời gian tới.

Ngày Hội Quốc tế thiếu nhi hàng năm tại bệnh viện đã thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc và các đoàn thể bệnh viện đến thế hệ trẻ là mầm non, tương lai của đất nước, đặc biệt là các cháu thiếu nhi là con em của viên chức và người lao động trong bệnh viện./.

**Lê Phú Quốc**